

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH QUA BÀI DẠY "BẢO VỆ LỄ PHẢI" – GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

Sáng ngày 7/11/2024, tại trường THCS Việt Hưng, tổ KHXH đã tổ chức thành công tiết chuyên đề "Phát triển năng lực học sinh qua bài dạy: Bảo vệ lễ phải". Đây là một hoạt động chuyên môn ý nghĩa, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và tạo điều kiện để giáo viên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

Tiết học do cô giáo Nguyễn Thị Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của Ban Giám hiệu cùng các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn. Được xây dựng trên tinh thần đổi mới, bài giảng đã mang đến một không gian học tập tích cực và sáng tạo, giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phát triển các năng lực cần thiết như tư duy phân biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống.

Trong tiết học, cô Nguyễn Thị Thu Hòa đã áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy hiện đại để khơi gợi sự hứng thú và chủ động của học sinh. Những hoạt động như thảo luận nhóm, phân tích tình huống, đóng vai nhân vật đã tạo cơ hội cho các em được bày tỏ quan điểm cá nhân và cùng bạn bè tìm ra những giải pháp phù hợp để bảo vệ lễ phải. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ trong bài giảng đã mang đến sự sinh động, trực quan, giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức và liên hệ thực tế.

Sự tích cực, chủ động của học sinh lớp 8A1 là một điểm sáng trong tiết học. Các em không chỉ tham gia sôi nổi vào các hoạt động mà còn thể hiện khả năng lập luận chặt chẽ, tự tin trình bày quan điểm, đồng thời biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn bè. Qua đó, bài học không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà còn giúp các em phát triển kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho tương lai.

Tiết chuyên đề lần này không chỉ là cơ hội để các thầy cô học hỏi, nâng cao chuyên môn mà còn khẳng định sự đổi mới trong công tác dạy và học tại trường THCS Việt Hưng. Đây chính là bước đệm để nhà trường tiếp tục phát huy các phương pháp giáo dục tích cực, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường học tập hiện đại, chất lượng, nơi học sinh được phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức.

Với sự tâm huyết và sáng tạo, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hòa cùng các thầy cô giáo đã góp phần tạo nên một tiết học không chỉ ý nghĩa mà còn đầy cảm hứng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng học sinh và đồng nghiệp.

Một số hình ảnh trong tiết chuyên đề











